

**CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
GIAI ĐOẠN 2018-2013**

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là quá trình khởi nghiệp dựa trên việc tạo ra hoặc ứng dụng kết quả nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Hiện nay, có nhiều kết quả nghiên cứu từ các nhà khoa học và các công nghệ tiên tiến trên thế giới đã ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp. Vì vậy, việc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp về lĩnh vực khoa học và công nghệ chính là hướng đi đang được chú trọng, nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, tiếp nhận chuyển giao các công nghệ, kết quả nghiên cứu vào phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo cơ hội trụ vững trên thị trường và có thể phát triển vượt bậc trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là các lĩnh vực: *Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ;*



Tác giả tham gia Hội thảo khoa học giải pháp thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam bộ năm 2017

Cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đã mạnh mẽ hình thành từ hơn 10 năm qua (làn sóng khởi nghiệp lần thứ nhất), cụ thể vào những năm 2004-2006, khi quỹ 100 triệu USD của IDG Ventures Việt Nam được thành lập và bắt đầu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam.

Làn sóng khởi nghiệp thứ hai nổi lên từ những năm 2000 với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của hàng loạt những khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới, được điểm xuyết và thúc đẩy bởi thông tin về hàng loạt thương vụ đầu tư từ khắp nơi trên thế giới, dẫn đến sự ra đời của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của làn sóng thứ ba – lớn nhất và vẫn đang lên cao. Các chuyên gia cho rằng có khoảng 1500 khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có khoảng 50% là ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù các khởi nghiệp đổi mới sáng tạo này vẫn luôn liên tục thay đổi như đúng tính chất của nó, nhưng chúng đang dần thâm nhập vào đời sống của chúng ta một cách tự nhiên và là một vận động tất yếu của xã hội khi nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển, và khi chúng ta ngày càng có thêm nhiều tiến bộ về khoa học và công nghệ.

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đồng Nai nói riêng và Việt Nam nói chung đã có những nền tảng cơ bản với đa dạng các thành phần phát triển. Tuy nhiên các thành phần này vẫn còn tương đối rời rạc, chưa có định hướng chung và có sự chênh lệch về phát triển giữa các thành phần.

Sự tham gia của Nhà nước đã góp phần tạo nên những biến đổi to lớn cho làn sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ ba ở Việt Nam. Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, đã mở ra một chương mới cho khởi nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng bền vững.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Chương trình thanh niên khởi nghiệp

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 9308/KH-UBND ngày 6/10/2016 về phát động Phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020, nhằm tạo ra những điều kiện tốt nhất cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Đồng Nai phấn đấu đến năm 2020 sẽ có khoảng 32.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Do đó, việc xây dựng kế hoạch phát động phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 nhằm kích thích nguồn lực tài chính, ý tưởng trong dân từ đó thành lập doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phát triển doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra.



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tham quan sản phẩm trưng bày hàng công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất.

Nguồn: Báo Đồng Nai

Trong tình hình mới với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm đưa tỉnh ta sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, cần thiết phải thực hiện Chương trình hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác nguồn lực khoa học và công nghệ, tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai xây dựng chương trình “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023”, với mục tiêu: Hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đồng Nai; Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, các trường đại học,...; Khuyến khích nghiên cứu ứng dụng

GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2017

và chuyên giao khoa học công nghệ, kỹ thuật mới, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh;



Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tham dự Ngày hội "Sinh viên Đồng Nai sáng tạo và khởi nghiệp" năm 2017

Nguồn: Tin tức Đồng Nai

Đến năm 2023, Chương trình sẽ hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 06 dự án ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 02 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 200 dự án đổi mới công nghệ, sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng; 10 trường đại học, cao đẳng có giảng viên, giáo trình và giảng dạy về khởi nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực cho 1.000 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; tư vấn năng suất chất lượng, áp dụng các công cụ quản lý, các giải pháp tiết kiệm năng lượng và quản trị tài sản trí tuệ cho 200 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Định hướng của Chương trình này tập trung vào đối tượng đối là các doanh nghiệp có vốn 100% trong nước có dự án hoặc mong muốn thực hiện đổi mới sáng tạo và tăng năng suất, chất lượng; Các trường học, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng vào sản

xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa; Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận khoa học và công nghệ.

Chương trình này sẽ thúc đẩy tinh thần kinh doanh, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp; lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội từng bước xây dựng Đồng Nai thành tỉnh khởi nghiệp.

☪*☪

Tác giả: Thạc sỹ Đoàn Đại Ngọc Diệp